

Số: 09 /TB-UBND

Đậu Liêu, ngày 05 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Về việc giải quyết đơn đề nghị lập hồ sơ  
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đồng**

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Liên, địa chỉ: tổ 12, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 948/UBND-TCD, ngày 21/7/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc giao thực hiện quy trình để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần Văn Đồng.

Trong quá trình giải quyết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Đồng thì ngày 16/5/2019 bà Nguyễn Thị Liên đã gửi đơn đề nghị không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông Trần Văn Đồng.

Ngày 25/6/2019, UBND phường Đậu Liêu đã viết giấy mời gửi đến bà Nguyễn Thị Liên, địa chỉ: tổ 12, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mời bà đúng 8 giờ ngày 04/7/2019 có mặt tại UBND phường Đậu Liêu để làm việc liên quan giữa bà Nguyễn Thị Liên với ông Trần Văn Đồng về thửa đất của bà Chử. Tuy bà Liên đã nhận được giấy mời (theo báo cáo của *Bưu cục phát Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương kèm theo*) nhưng bà Liên không đến tham dự. Ngày 05/7/2017, UBND phường Đậu Liêu tiếp tục gửi giấy mời lần 2 gửi đến bà Liên, mời đúng 14 giờ ngày 15/7/2019 đến phường Đậu Liêu để làm việc. Nhưng bà Liên vẫn không đến tham dự buổi làm việc (*theo báo cáo phản hồi của Bưu cục phát Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương thì đại diện gia đình bà Liên đã nhận được giấy mời*).

Vậy UBND phường Đậu Liêu thông báo cho bà biết và đề nghị bà về gặp trực tiếp UBND phường Đậu Liêu để giải quyết sự việc. **Thời gian từ nay đến ngày 30/8/2021.**

Nếu đến thời hạn trên mà bà Nguyễn Thị Liên không đến UBND phường Đậu Liêu để làm việc liên quan đến thửa đất đã cấp cho bà Chử thì UBND phường Đậu Liêu sẽ tiến hành làm các thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho ông Trần Văn Đồng theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND phường;
- Ông Trần Văn Đồng, TDP10, phường Bắc Hồng;
- Lưu: VT, Địa chính.



Thái Lương